

ÁO MẸ VIỆT NAM

- Cảm tác sau khi đọc tông thư của HY PMM không chấp nhận Cờ Vàng trong Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Pháp, Đức và Canada.
- Quốc Kỳ là Biểu Tượng của Đất Nước, của Chính Nghĩa, của Lý Tưởng Tự Do...
Tại sao Giới Trẻ Việt Nam Tự do dương lên Biểu Tượng Chính Nghĩa Tự Do của Tổ Quốc khi tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lại là “sự cố” làm tắc nghẽn con đường hiệp thông?!?!?
- Thương gửi các Bạn Trẻ Việt Nam Tự Do đã và sẽ tham dự ĐHGTTG.
- Câu hỏi chân thành của một Phan Sinh Dòng Ba kính gửi Hồng y PMM.



**Rực rỡ Cờ Vàng Ba sọc đỏ
Tung bay ngạo nghễ giữa trời Âu (1)
Biểu trưng Áo Mẹ Việt Nam đó
Dù đến muôn Thu chẳng đổi màu.**



**Cờ máu đầu phải áo Mẹ hiền,
là gông xiết cổ Mẹ triền miên,
là đao xẻ xác thân Tổ Quốc...
là túi tham vợ vét bạc tiền...**

là lao tù đọa đầy Dân Tộc
là búa liềm tàn phá Tổ Tiên
là công an nhà tù bạo lực
là đau thương chết chóc oan khiên!

Còn nhiều nữa không sao kể hết
Muôn đời sau cũng chẳng ai quên!
Ngài là ai sao ngài chẳng biết,
lại ngang nhiên bảo áo Mẹ hiền?!

Ngài là ai sao lạnh lùng vô cảm
chẳng xót thương Tổ quốc, lương dân
đang quần quai trong gông cùm cộng sản
đang siết rên trước bạo lực vô thần.

Xin đừng múa bút nhi nhô nữa
đừng lộn sòng Tình Mẹ Việt Nam.
Mẹ Việt Nam giờ đang thống khổ
Sao đành tâm ép Mẹ phải làm
tấm bình phong ngậm hờn chống đỡ
theo ý đồ của lũ gian tham ?!?!?!

Xin đừng múa bút xuôi theo nữa,
Hãy trở về lo chức phận mình.
Đường Thánh đang thênh thang rộng mở,
Sao cam lòng lạc bước nhân sinh ?!?!?!

Xin đừng sợ “khó khăn gian khổ”,
Hãy kiên tâm xây dựng Nước Trời
và sống trọn lành theo ý Chúa,
là Đường “Phúc Thật” đó ngài ơi. (2)

Germany 2008
Tô Ly Hương

Dù VNCH không còn lãnh thổ, không còn chính quyền; Thế giới Tự do vẫn công nhận Quốc Kỳ VNCH là Cờ Chính Nghĩa của người Việt Nam yêu Tự do, dân chủ...

1.- Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa tung bay trên Lễ Đài chính, cùng với Quốc kỳ của các Quốc gia khác, tại Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới ở Köln – 2005.

« Theo Tin Cộng Đồng : Hai tấm ảnh AFP mà Việt Báo đăng số báo hôm Thứ Hai đều có cờ vàng trên sân khấu ở nơi trang trọng, trong đó một ảnh Đức Giáo Hoàng đứng ban phép lành và một ảnh Ngài đang ngồi đều do phóng viên nhiếp ảnh Patrick Herzog chụp. »



Cuối năm 2019, Dân Hồng Kông biểu tình chống Tàu cộng cũng đã dương cao Cờ Chính Nghĩa VNCH trong cuộc tranh đấu (Ảnh bổ túc sau).

2.- Ai có lòng khó khăn ấy là Phúc Thật, vì Nước Trời là của họ (câu 3). (Phúc Âm Thánh Mathiêu đoạn 5, đã được viết lại thành “Kinh Phúc Thật Tám Mối”, để đọc cầu nguyện trước Thánh lễ mỗi sáng Chúa Nhật và Lễ trọng).

Kính mời đọc thêm những sáng tác khác của tác giả tại:
<http://www.vietnamvanhien.org/ToLyHuong.html>

www.vietnamvanhien.net



An Lạc & Tự Chủ

VIỆT NAM VĂN HIẾN

www.vietnamvanhien.info



TỦ SÁCH VĂN HIẾN ONLINE VỚI HƠN 10400 TÁC PHẨM